



สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๘/๒๕๕๒

วันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	<p>1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นมหาวิทยาลัยสมาชิกของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนในนามประเทศไทย</p> <p>2. งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดสรรในภาพรวม จำนวนทั้งสิ้น 2,870.0 ล้านบาท</p> <p>3. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด แจ้งมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ดังนี้</p> <p>1) อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการก่อสร้างอาคารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามที่ได้รับเงินสนับสนุนจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ปี 2552 จากโครงการก่อสร้างอาคารจอตระกณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นโครงการก่อสร้างอาคาร 2 หลัง ของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร</p> <p>2) อนุมัติให้ขยายขอบเขตความร่วมมือทางการเงินแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากเดิมอนุมัติให้กู้เฉพาะการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ เป็นรวมการจัดซื้อครุภัณฑ์ ต่าง ๆ และการพัฒนาบุคลากร โดยการสนับสนุนให้ศึกษาต่อด้วยจำนวนรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท</p> <p>4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ภายใต้กรอบงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2553 - 2555</p> <p>5. การขอรับโอนห้องปฏิบัติการ ดีเอ็นเอ เทคโนโลยี เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p>	ที่ประชุมทราบ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1 (ต่อ)		6. เอกสารเผยแพร่มอบกรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวนรวม 3 เล่ม ได้แก่ หนังสือ “หญ้าหวาน” หนังสือรางวัลผลงานวิจัยดีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2551 และรางวัลนวัตกรรมมหาวิทยาลัย-เกษตรศาสตร์ ปี 2552	
2	คณะวิทยาการจัดการ	การขออนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนา อุตสาหกรรม แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552	อนุมัติ
3	บัณฑิตวิทยาลัย	การตรวจสอบคุณสมบัติของนิสิตปัจจุบันที่เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 1. อนุมัติให้รับนิสิตเข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษ หลักสูตรภาคปกติ 9 สาขาวิชา จำนวน 45 คน หลักสูตรภาคพิเศษ 5 สาขาวิชา จำนวน 63 คน และโครงการ นานาชาติ 2 คน รวมทั้งสิ้น 110 คน 2. ขอให้บัณฑิตวิทยาลัยและภาควิชาปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของ นิสิตที่จะรับเข้าศึกษาตามที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรอย่างเคร่งครัด และ คณะจะต้องดูแลรับผิดชอบบัณฑิตศึกษาในส่วนของสาขาวิชาในคณะด้วย โดยคณะจะต้องทำความเข้าใจกับภาควิชาว่าการตรวจสอบคุณสมบัติ นิสิต ผู้เข้าศึกษาเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำภาควิชา เมื่อได้รับความเห็นชอบจากภาควิชาแล้วต้องเสนอคณะบดีลงนามรับรองก่อนส่งให้บัณฑิต วิทยาลัย ถ้ามีการขอยกเว้นให้เสนอเป็นข้อยกเว้นที่มีเหตุผลเพียงพอ แล้วให้ กรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาความเหมาะสมก่อนนำเสนอที่ประชุม คณะบดีและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาก่อนรับเข้าศึกษาต่อไป
4	คณะวิศวกรรมศาสตร์	การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างไว้ในแผนพัฒนา การศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 - 2554)	อนุมัติ
	คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน	การขออนุมัติปิดศูนย์วิศวกรรมประยุกต์และสารสนเทศกำแพงแสน	
	คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และบัณฑิตวิทยาลัย	การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน แบบ 2.1	ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5	คณะบริหารธุรกิจ	การขออนุมัติเปิดสอนโครงการหลักสูตรปริญญาตรีบัณฑิต สาขาวิชา-บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ขอให้พิจารณาทบทวนจำนวนรับนิสิตเพื่อป้องกันปัญหาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไม่เพียงพอ โดยอาจปรับลดเป้าหมายการรับในจำนวนน้อยกว่า 15 คน/ปี 2. การเรียนการสอนระดับปริญญาเอก ควรเน้นการจัดการเรียนการสอนในลักษณะที่ให้ผู้ศึกษามีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและวิเคราะห์ปัญหาด้วยตนเอง เพื่อให้ผลผลิตทางการศึกษามีคุณภาพและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง
6	คณะสังคมศาสตร์	การขออนุมัติเปิดสอนโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา-ภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ขอให้คณะฯ พิจารณาทบทวนสัดส่วนจำนวนนิสิตต่ออาจารย์ประจำของหลักสูตรทั้งหมดเพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรสำหรับการเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 3 ซึ่งจะมีการประเมินแยกเป็นรายคณะ/รายหลักสูตร 2. คณะฯ ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อและ/หรือมีการทำงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้บุคลากรมีคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ที่ประชุม ได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้ 1. สภามหาวิทยาลัยมีนโยบายให้พิจารณาความเหมาะสมของจำนวนนิสิต ซึ่งมีข้อจำกัดในเรื่องของการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานในปัจจุบัน ประกอบกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย จึงควรให้ความสำคัญกับการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ให้เพิ่มมากขึ้น 2. ควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างฝ่ายบริหารและคณะ สถาบัน สำนัก เพื่อกำหนดทิศทางนโยบายและการบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย-เกษตรศาสตร์ในภาพรวม 3. ควรกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้บริหารทุกระดับ โดยควรจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการแสวงหารายได้นอกเหนือจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล อธิการบดีรับที่จะนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6 (ต่อ)		การขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ แบบ 2.1 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552	<p>อนุมัติ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นวิชาเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในการวิจัย เช่น วิชาเทคนิคการวิเคราะห์เชิงคุณภาพขั้นสูงทางสังคมศาสตร์ แต่ในแง่ความต้องการของสังคมและความต้องการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ต้องการบัณฑิตระดับปริญญาเอกด้านจิตวิทยาเพื่อเข้าไปให้คำแนะนำทางด้านจิตวิทยา ปัญหาสังคมของวัยรุ่น ดังนั้น การรับเข้าศึกษาคณะฯ ควรรับบุคลากรสายอุดมศึกษาและบุคลากรที่ทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำ เช่น นักจิตวิทยา และควรจัดให้มีการสอนเสริมทางด้านจิตวิทยาหรือมีวิชาเลือกด้านจิตวิทยาด้วย 2. คณะฯ ควรมีการควบคุมและดูแลนิสิตให้สามารถจัดทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ด้วย
7	โครงการสหวิทยาการระดับ-บัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย	การขออนุมัติเปิดสอน โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา-โลกาภิวัตน์ศึกษา (ภาคพิเศษ) โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	<p>อนุมัติ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ควรปรับเนื้อหาความเป็นมาของโครงการฯ ที่นำเสนอเพื่อให้สอดคล้องบทบาทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เป็นผู้ริเริ่มโครงการ โดยได้รับการสนับสนุนในการจัดทำหลักสูตรจากสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) 2. ด้านอาจารย์ประจำแม้ว่าจะเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างคณะบริหาร-ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ซึ่งมีการเฉลี่ยจำนวนอาจารย์จาก 3 หน่วยงานรองรับ แต่ในทางปฏิบัติคณะอาจประสบปัญหาในเรื่องสัดส่วนจำนวนอาจารย์ประจำคือนิสิต เนื่องจากอาจารย์มีภาระงานสอนเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากภาระงานประจำซึ่งแต่ละคณะมีการจัดการเรียนการสอน โครงการภาคพิเศษค่อนข้างมากอยู่แล้ว 3. เนื่องจากโครงการฯ มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปีไว้ค่อนข้างสูง จึงควรเน้นประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้เป็นไปด้วยความประหยัดและคุ้มค่า ซึ่งจะสามารถลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ให้หน่วยงานมากขึ้น 4. เสนอให้จัดทำเอกสารแนะนำโครงการฯ โดยระบุรายละเอียดวิชาที่เรียนและชื่อผู้สอนซึ่งบางส่วนอาจเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เพื่อเพิ่มความน่าสนใจในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7 (ต่อ)			5. ขอให้โครงการฯ ดำเนินการตามมติของคณะกรรมการศึกษาวิเคราะห์ระบบการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งได้ระบุแนวปฏิบัติสำหรับหลักสูตรสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้คณะที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณากำหนดผู้รับผิดชอบหลัก โดยมีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ประสานงานและให้มีการแต่งตั้งผู้แทนคณะที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการบริหารหลักสูตรและรักษามาตรฐานการศึกษาร่วมกัน
8	คณะมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	การขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ แบบ 2.1 และแบบ 2.2 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552	อนุมัติ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. หลักสูตรมีความน่าสนใจและมีจุดเด่น เนื่องจากได้นำเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ มาบรรจุไว้ในหลักสูตร เพื่อจัดทำ speech recognition, speech assessment ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในอนาคตสำหรับสถาบันบัณฑิต การตรวจจับเสียง แต่วิชาเหล่านี้จะต้องพึ่งพาอาจารย์พิเศษและอาจารย์สนับสนุนหลักสูตร คณะฯ จึงควรจัดหาคณาจารย์ที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจำหลักสูตรควรเป็นอาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางภาษาศาสตร์เป็นหลัก และเนื่องจากงานวิจัยที่ทำเป็นงานวิจัยทางด้านภาษาศาสตร์ ในอนาคตงานวิจัยของคณะฯ จึงควรมีการนำเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทำให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและเกิดประโยชน์ต่อสังคมกว้างขวางมากขึ้น 2. รายวิชาวิธีวิจัยภาคสนาม (Field Method) เป็นวิชาที่คิดทำให้บัณฑิตได้มีการปฏิบัติจริง แต่การเปิดสอนในปีที่ 1 ภาคต้น ซึ่งนิสิตชั้นปีที่ 1 อาจประสบปัญหาในเรื่องความรู้ความเข้าใจพื้นฐานที่ไม่เพียงพอเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ในการออกภาคสนามเพื่อจัดเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ 3. คณะฯ ควรติดตามตรวจสอบให้การรับนิสิตต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรอย่างเคร่งครัด
9	คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม- ศาสตร์	การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552	อนุมัติ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. หลักสูตรมีการผสมผสานความรู้ทางเคมีประยุกต์หลายด้าน ในขณะที่มีระยะเวลาศึกษาเพียง 4 ปี นิสิตอาจมีความรู้ไม่ลึกซึ่งเพียงพอที่จะใช้แก้ปัญหาจริงในแต่ละด้านได้ อาจให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาเคมีประยุกต์ที่เน้นเฉพาะเจาะจงในแต่ละด้าน เช่น ด้านอาหาร ด้านเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อม และนำรายวิชาสหกิจ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9 (ต่อ)			ศึกษามาเป็นวิชาสนับสนุนตามที่ผู้เรียนต้องการหรือมีการสอนเสริมเพื่อให้มีความเข้มแข็งและลึกซึ้งทางวิชาการมากขึ้นเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะทำให้สามารถทำงานในด้านที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญได้เป็นอย่างดี 2. เนื่องจากมีรายวิชาปฏิบัติการค่อนข้างมากและหลากหลาย ควรมีการจัดตารางการใช้ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
10	คณะศึกษาศาสตร์	การขออนุมัติปิดหลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร	อนุมัติ
11	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	การขออนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) แผน ก แบบ ก (2)	
12	คณะเกษตร กำแพงแสน	การขออนุมัติปิดหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร	
13	คณะกรรมการดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก	การนำเสนอนโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้อำนวยการสถาบันคั้นคว่ำและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร	อนุมัติ และนายศิริ ชมชาญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สถาบันคั้นคว่ำและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับผลกระทบจากการที่เศรษฐกิจจะล่อตัวทำให้งบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกลดลง โครงการพัฒนาวิชาการและการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการลดลงเป็นศูนย์ รวมทั้งจำนวนบุคลากรมีแนวโน้มลดลงเช่นกัน สถาบันฯ จึงควรมีแนวทางในการทดแทนจำนวนอัตรากำลังที่ลดน้อยลงและทดแทนอัตรากำลังที่จะเกษียณอายุราชการด้วย
14	คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ	การขออนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 ราย และรองศาสตราจารย์ 2 ราย	อนุมัติและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 3 ราย และรองศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย ตามเสนอ
15	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	การแต่งตั้งกรรมการสรรหาคณะบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้ 1. เห็นชอบนโยบายการพัฒนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย - ศาสตราจารย์เกียรติคุณ วัฒนา เสถียรสวัสดิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพิมพ์ ฉวีสุข กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ เป็นกรรมการ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 (ต่อ)			<p>- ผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายนอกที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง จำนวน 2 คน ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - บุคคลในแวดวงการศึกษาหรือวิชาการที่เกี่ยวข้อง กับคณะ จำนวน 1 คน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นกรรมการ - บุคคลในแวดวงวิชาชีพหรืออุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องกับคณะ จำนวน 1 คน รองศาสตราจารย์วิชัย ก่อประดิษฐ์สกุล เป็นกรรมการ - ประธานสภาข้าราชการ มก. เป็นกรรมการ - ผู้แทน ก.บ.ม. มก. จำนวน 1 คน เป็นกรรมการ - ผู้แทนข้าราชการและพนักงานในคณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับ 6 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป จำนวน 3 คน เป็นกรรมการ - ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นเลขานุการ
		การแต่งตั้งกรรมการสรรหาคณะบดีคณะบริหารธุรกิจ	<p>ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เห็นชอบนโยบายการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> 2.1 นายชุมพล พรประภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ 2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ ปิติปัญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ เป็นกรรมการ 2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายนอกที่สภามหาวิทยาลัย แต่งตั้ง จำนวน 2 คน ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> 2.3.1 บุคคลในแวดวงการศึกษาหรือวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับคณะ จำนวน 1 คน คณบดีจากคณะที่เกี่ยวข้องจากจุฬาลงกรณ์- มหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นกรรมการ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 (ต่อ)			<p>2.3.2 บุคคลในแวดวงวิชาชีพหรืออุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องกับคณะจำนวน 1 คน เป็นกรรมการ</p> <p>2.4 ประธานสภาข้าราชการ มก. เป็นกรรมการ</p> <p>2.5 ผู้แทน ก.บ.ม. มก. จำนวน 1 คน เป็นกรรมการ</p> <p>2.6 ผู้แทนข้าราชการและพนักงานในคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป จำนวน 3 คน เป็นกรรมการ</p> <p>2.7 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นเลขานุการ</p> <p>ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติในหลักการให้ นายชุมพล พรประภา กรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้ทาบทาม ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ในลำดับที่ 2.3.2 บุคคลในแวดวงวิชาชีพหรือ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 คน เป็นกรรมการ เพื่อดำเนินการในขั้นตอน ต่อไป</p>
		การแต่งตั้งกรรมการสรรหาคณะบดีคณะเกษตร	<p>ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้</p> <p>1. เห็นชอบนโยบายการพัฒนาคณะเกษตร</p> <p>2. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะเกษตร ประกอบด้วย</p> <p>- นายธีรพงษ์ ตั้งธีระสุนันท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ</p> <p>- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร จ่างภากร กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ เป็นกรรมการ</p> <p>- ผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายนอกที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง จำนวน 2 คน ประกอบด้วย</p> <p>- บุคคลในแวดวงการศึกษาหรือวิชาการที่เกี่ยวข้อง กับคณะจำนวน 1 คน</p> <p>คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นกรรมการ</p>

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 (ต่อ)			<ul style="list-style-type: none"> - บุคคลในแวดวงวิชาชีพหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง กับคณะจำนวน 1 คน <li style="padding-left: 20px;">ดร.เอนก ศิลปพันธ์ เป็นกรรมการ - ประธานสภาข้าราชการ มก. เป็นกรรมการ - ผู้แทน ก.บ.ม. มก. จำนวน 1 คน เป็นกรรมการ - ผู้แทนข้าราชการและพนักงานในคณะเกษตร ซึ่งดำรง ตำแหน่งระดับ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป จำนวน 3 คน เป็นกรรมการ - ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นเลขานุการ
		<p>การแต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p>	<p>ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เห็นชอบนโยบายการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัย- เกษตรศาสตร์ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - นายศิริ ชมชาญ <p>กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ สุขเฉลิม <p>กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ เป็นกรรมการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายนอกที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง จำนวน 2 คน ประกอบด้วย - บุคคลในแวดวงการศึกษาหรือวิชาการที่เกี่ยวข้อง กับสถาบัน จำนวน 1 คน <li style="padding-left: 20px;">ศาสตราจารย์ ดร. อานนท์ บุญยรัตเวช เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นกรรมการ - บุคคลในแวดวงวิชาชีพหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง กับสถาบัน จำนวน 1 คน <li style="padding-left: 20px;">รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ เป็นกรรมการ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 (ต่อ)			<ul style="list-style-type: none"> - ประธานสภาข้าราชการ มก. เป็นกรรมการ - ผู้แทน ก.บ.ม. มก. จำนวน 1 คน เป็นกรรมการ - ผู้แทนข้าราชการและพนักงานในสถาบันวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป จำนวน 3 คน เป็นกรรมการ - ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นเลขานุการ <p>ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการว่ากรณีที่มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกภายใต้ ปฏิเสศการทบทวนให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เลขานุการคณะกรรมการ สรรหาฯ เป็นผู้ทบทวนผู้ทรงคุณวุฒิรายใหม่ โดยไม่ต้องเสนอขออนุมัติจาก สภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง</p>
		รายงานการเงินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2	
		รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2551 (วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2552) จำนวน 3 หน่วยงาน คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร	ที่ประชุมทราบ
16	คณะประมง และบัณฑิตวิทยาลัย	การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แผน ก แบบ ก 2	
17	คณะวนศาสตร์	การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี เยื่อและกระดาษ	ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
18	คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร	
19	อธิการบดี	นโยบายและผลงานการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบปีที่ 2 ของ อธิการบดี (19 มีนาคม พ.ศ. 2551 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2552)	ที่ประชุมทราบ และนายศิริ ชมชาญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ แสดงความชื่นชมการทำงานของฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้มี ข้อสังเกตและข้อซักถามเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ
20	กองแผนงาน	รายงานผลการดำเนินงานของโครงการพิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประ จําปีการศึกษา พ.ศ. 2550	ที่ประชุมทราบ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21	สภามหาวิทยาลัยฯ	การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 10/2552 วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2552 เวลา 13.30 น.	ที่ประชุมทราบ
22	ประธาน	การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย และระบบการประเมินตนเองตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย	เห็นชอบให้ศาสตราจารย์นิติ เรื่องพานิช อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานคณะทำงานดำเนินการในเรื่องนี้ โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภผู้บริหาร ร่วมเป็นคณะทำงาน โดยให้มีหน้าที่ยกร่างกรอบการประเมินอธิการบดี และจัดทำระบบการประเมินตนเอง ตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป
23	คณะทำงานจัดทำร่างนโยบายฯ	การพิจารณานโยบายการพัฒนาหน่วยงานตามข้อบังคับ มก. ว่าด้วยการสรรหา คณบดี ผู้อำนวยการ สำนัก/สถาบัน พ.ศ. 2552	ที่ประชุมเห็นชอบและมอบคณะทำงานประสานกับหน่วยงานไปจัดทำแผน ปฏิบัติราชการ 4 ปีเสนอเพื่อพิจารณาต่อไป
24	กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ	<p>ข้อเสนอแนะทางด้านกายภาพ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ให้มหาวิทยาลัยกำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยของนิสิตเพิ่มมากขึ้น 2. ให้มอบนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หารือกับสมาคมและอธิบดี กรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ช่วยเหลือมหาวิทยาลัยดูแลพื้นที่ให้เรียบร้อยมากขึ้น <p>ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ให้เจ้าหน้าที่งานการประชุมประสานงานทางโทรศัพท์กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อแจ้งยืนยันกำหนดการประชุมครั้งต่อไปให้ทราบก่อนการประชุมประมาณ 2 สัปดาห์ 2. เอกสารประกอบการประชุมในวาระแจ้งเพื่อทราบ ควรมีข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทราบ ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลำดับความเป็นมาโดยย่อ และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ในบางเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ (ถ้ามี) 	ที่ประชุมทราบ
25	นายกสมาคมนิสิตเก่า มก. ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.มก.) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ	รายงานการจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “เกษตรยุคใหม่กุมหัวใจเศรษฐกิจไทย” โดยสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.มก.) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Account Nontri

